

# IRM รุกธุรกิจแม่บ้านเจาะตลาดอสังหาริมทรัพย์และคนรุ่นใหม่ ใหม่มีเวลาน้อย



IRM รุกธุรกิจแม่บ้านเจาะตลาดอสังหาริมทรัพย์และคนรุ่นใหม่มีเวลาน้อย

อินเทอร์เน็ตเรียลตี้แมเนจเม้นท์ (IRM) เปิดธุรกิจแม่บ้านและทำความสะอาด มั่นใจตอบรับคนรุ่นใหม่ที่มีเวลาน้อยและไม่ต้องการมีแม่บ้านประจำ พร้อมรองรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าบริหารกว่า 100 โครงการ ยืนยันจุดเด่นบริการมืออาชีพเน้นรักษาความสะอาด รักรักษาสิ่งแวดล้อม และรับประกันความปลอดภัย

นายธนินทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เรียลตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า นอกจากธุรกิจบริหารทรัพย์สินในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ แล้ว ที่ผ่านมามีบริษัท ได้แตกไลน์ไปสู่บริการอื่น ๆ ทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มือสอง ธุรกิจรักษาความปลอดภัย รวมทั้งปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ล่าสุดได้เปิดบริการธุรกิจแม่บ้านหรือธุรกิจรักษาและทำความสะอาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย ซึ่งเปิดให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สำหรับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจแม่บ้านนั้นนอกจากรองรับโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมจำนวนกว่า 100 โครงการที่ IRM เข้าไปบริหารทรัพย์สินแล้ว ยังต้องการรองรับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่มีเวลาน้อยในการทำความสะอาดที่อยู่อาศัย และไม่ต้องการมีแม่บ้านประจำเพราะต้องรับภาระเรื่องอาหารและที่อยู่อาศัยบริการแม่บ้านชั่วคราวจึงตอบโจทย์และเพิ่มความสะดวกสบาย

ปัจจุบันบริการทำความสะอาดนั้นมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งการจ้างแรงงานทั่วไปและแม่บ้านออนไลน์ แต่ตลาดดังกล่าวยังแข่งขันไม่มากนัก เนื่องจากยังมีข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้าน เช่น เรื่องมาตรฐานการทำงาน เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า ทั้งนี้ บริการแม่บ้านของ IRM ได้ให้ความสำคัญกับระบบการคัดเลือกจากผู้ที่มีความสามารถและมีใจรักในงานบริการทำความสะอาด เมื่อผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้ว บริษัทฯ จะส่งเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำความสะอาดทุกประเภทในที่พักอาศัยและอาคารที่สำคัญลูกค้ามั่นใจเรื่องความปลอดภัยและไว้วางใจพนักงานทุกคน เนื่องจากการให้บริการในรูปแบบนิติบุคคลได้มีการรับประกันความปลอดภัยให้กับลูกค้าทุกท่าน

นายธนินทร์เอกกล่าวถึงจุดเด่นของบริการแม่บ้านว่า IRM ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดนำเข้าจากอเมริกาที่มีคุณสมบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำยาขัดพื้นหรือขัดห้องน้ำสามารถนำไปรดต้นไม้ได้ เนื่องจากเป็นน้ำยาธรรมชาติปราศจากสารเคมี จึงไม่เป็น

อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพอนามัยในการอยู่อาศัย  
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากที่ผ่านมามีลูกค้าทั้งในอาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย ทาวน์โฮม ฯลฯ พึ่งพอใจกับบริการตั้ง  
กล่าว เพราะราคาประหยัดและสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ทั้งนี้ IRM มี  
ประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินทั้งในอาคารชุดและบ้านจัดสรรมากกว่า 24 ปี ทั้งการจัดประชุมใหญ่และจด  
ทะเบียนนิติบุคคลบ้านจัดสรร สนใจสอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2204-1077-82 หรือ  
[www.irm.co.th](http://www.irm.co.th)

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท พีอาร์บูม จำกัด คุณณิธิญา โทร.081-438-7353 Email: [prboomcompany@gmail.com](mailto:prboomcompany@gmail.com)